



EARLY YEARS CAMPUS:
344 MU 12 RAMKAMHAENG 164 ROAD, MINBURI, BANGKOK 10510
TEL: 0-2540-7122-3 FAX: 0-2540-7124

PRIMARY AND SECONDARY CAMPUS:
55 MU 9 WINDSOR PARK GOLF CLUB, SUWINTHAWONG ROAD, MINBURI,
BANGKOK 10510 TEL: 0-2989-4873 FAX: 0-2989-4094

EMAIL: ENQUIRIES@BROMSGROVE.AC.TH WWW.BROMSGROVE.AC.TH

14 ธันวาคม 2018

เรียน ท่านผู้ปกครอง

ณ ตอนนี้เราได้มาถึงการสิ้นสุดของภาคเรียนแรก ที่อัดแน่นไปด้วยกิจกรรมต่าง ๆ มากมายในเทอมเดียว

ผมขอถือโอกาสนี้ขอบคุณพนักงานทุกท่านที่ได้ทำงานหนักและทุ่มเทให้กับโรงเรียนตลอดระยะเวลา 4 เดือนที่ผ่านมา จำนวนกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน กิจกรรมหลักสูตร ECAs การแข่งขันกีฬาและกิจกรรมทางศิลปะต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นทั้งสองวิทยาเขต ช่างมีมากมาย และเมื่อมองย้อนกลับไปในพื้นที่ส่วนข่าว ในเว็บไซต์ของโรงเรียน และหน้า Facebook ของโรงเรียน ท่านจะเห็นว่าโรงเรียนได้จัดกิจกรรมต่าง ๆ มากมายที่อัดแน่นในเทอมเดียว สัปดาห์ที่ผ่านมาทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรม Fun Run ณ วิทยาเขต วินด์เซอร์ปาร์ค มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 900 คน ซึ่งแน่นอนที่สุดว่ากิจกรรมนี้จะยิ่งใหญ่ขึ้นทุกปี!

ในสัปดาห์นี้เราได้เฉลิมฉลองเทศกาลคริสต์มาส โดยจัด Christmas Assemblies สามครั้งและยังมียาน Christmas Fayres ที่ยอดเยี่ยมในวิทยาเขตทั้งสองแห่ง ผมขอขอบคุณ คณะกรรมการ PTA ของวิทยาเขตทั้งสองแห่ง สำหรับการทำงานหนักและความทุ่มเทของพวกเขาในกิจกรรมเหล่านี้ นอกจากนี้ผมขอขอบคุณอย่างจริงใจไปยังท่านผู้ปกครองที่บริจาคเงินหรือรางวัลให้กับบูธจับสลาก PTA lucky dip stall

หัวหน้าฝ่ายมัธยมศึกษาและหัวหน้าฝ่ายอนุบาลคนใหม่ ในปีการศึกษาหน้า

ผมขอแจ้งให้ท่านทราบและมีความยินดีที่จะประกาศแต่งตั้ง Mr. Simon Graves ให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายมัธยมศึกษาคนใหม่ของเรา และ Mrs. Chloe Metcalf ให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายอนุบาลในต้นปีการศึกษาใหม่ของโรงเรียน ทั้งสองท่านทำผลงานได้ดีอย่างไม่น่าเชื่อตลอดกระบวนการสัมภาษณ์ที่เข้มข้นในเดือนพฤศจิกายนที่กรุงเทพฯ และได้รับข้อ กติเห็นจากคณะกรรมการสัมภาษณ์ทั้งหมด เป็นอย่างดีเยี่ยม ผมดีใจที่จะได้ต้อนรับ Simon และ Chloe ให้มาร่วมทีม ผู้บริหารของโรงเรียน ในเดือนสิงหาคมปี 2019 เพื่อร่วมงานกับพวกเขาในปีการศึกษาถัดไป

ความคืบหน้าของการพัฒนา วิทยาเขต วินด์เซอร์ ปาร์ค

ผู้รับเหมาได้ติดตั้งพื้นสนามของสนามบาสเกตบอลภายนอก ในต้นเดือนตุลาคม และแน่นอนที่สุดว่าคุ้มค่ากับการรอคอย! สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับเล่นกีฬาระดับโลกนี้ ได้ช่วยยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนบาสเกตบอลให้ดีขึ้นสำหรับนักเรียน ทั้งในการเรียนวิชาพลศึกษา

และในกิจกรรมของบาสเกตบอลอะคาเดมี่ทุกวันศุกร์หลังเลิกเรียน รวมทั้งการเล่นกีฬาเน็ตบอล ที่เราสามารถเริ่มใช้สนามแห่งนี้ สำหรับกิจกรรม ECAs และการฝึกสอนกีฬาของอังกฤษชนิดนี้ นอกจากนี้บริเวณสระว่ายน้ำได้รับการตกแต่งและปรับปรุงใหม่ พร้อมกับนาฬิกาจับเวลารุ่นใหม่ ที่ได้ถูกนำมาใช้สำหรับการเรียน ว่ายน้ำรายสัปดาห์ โดยสถาบันสอนว่ายน้ำ ตลอดเวลาในภาคเรียนแรก

การก่อสร้างขั้นที่ 2 ของอาคาร Art House จะเสร็จต้นเดือนกุมภาพันธ์ 2019 นี้ พื้นที่สำหรับการเรียนการสอนเพิ่มเติมนี้จะถูกนำมาใช้สำหรับทั้งนักเรียนชั้นประถมศึกษาและชั้นมัธยมศึกษา เป็นการรองรับการเติบโตของจำนวนนักเรียนในช่วงระยะเวลา 2 ปีที่ผ่านมา

ในช่วงวันหยุดเทศกาลคริสต์มาส จะมีผู้รับเหมามาขยาดถนนทางไปหอพักเพื่อให้เป็นถนนสองเลนตลอดเส้นทาง ถนนเลนเดียวได้กลายเป็นปัญหาอย่างมาก เนื่องจากจำนวนนักเรียนหอพักของเราเพิ่มขึ้นเกือบสองเท่าตัว ในช่วงสามปีที่ผ่านมา และผมมั่นใจว่าการขยาดถนนนี้จะช่วยปรับปรุงการไหลเวียนของการจราจรไปสู่หอพัก ในช่วงที่มีการจราจรหนาแน่น

ความคืบหน้าของการพัฒนา วิทยาเขตรามคำแหง

ในช่วงภาคเรียนที่ผ่านมา เราได้ดำเนินการโครงการตกแต่งอาคารอย่างต่อเนื่องที่วิทยาเขตรามคำแหง ได้แก่ การทำสีผนังภายนอกอาคารหลัก การปรับปรุงพื้นผิวที่บันได การติดตั้งประตูที่ทางเข้าด้านหลังของวิทยาเขตเพื่อปรับปรุงความปลอดภัยโดยรวมของวิทยาเขต นอกจากนี้เรายังได้ปรับปรุงทั้งพื้นและแสงสว่างในห้องประชุมของผู้ปกครอง

การจำกัด ความเร็วใน วิทยาเขตวินด์เซอร์ ปาร์ค

ยังคงมีท่านผู้ปกครองและพนักงานขับรถ ที่ยังคงขับรถเร็วกว่าความเร็วที่กำหนด ในวิทยาเขตวินด์เซอร์ ปาร์ค ทั้งที่บริเวณลานจอดรถและถนนทางเข้าสู่หอพักนักเรียน พื้นที่เหล่านี้มักใช้โดยผู้ใหญ่และนักเรียนตลอดทั้งวันและตอนเย็น จึงเป็นสิ่งสำคัญที่เราทุกคนควรขับรถด้วยความเร็วพอสมควร เพื่อความปลอดภัยของทุกคน กำหนดความเร็วในวิทยาเขตวินด์เซอร์ ปาร์ค คือ 10 กม. / ชม.

ทางโรงเรียนจะติดตั้งอุปกรณ์ชะลอความเร็วเพิ่มเติมในวิทยาเขตวินด์เซอร์ ปาร์ค ในช่วงวันหยุดเทศกาลคริสต์มาสเพื่อลดความเร็วของการขับขี่ และเพิ่มความปลอดภัยโดยรวมของวิทยาลัยฯ

การเปิดให้เครื่องยนต์ทำงาน ในวิทยาเขตวินด์เซอร์ ปาร์ค

ผมตระหนักดีว่าเรามีสภาวะอากาศที่สะอาดมากในวิทยาเขตวินด์เซอร์ ปาร์ค เนื่องจากโรงเรียนตั้งอยู่ในสถานที่ที่ เงียบสงบห่างจากตัวเมือง อย่างไรก็ตามมีผู้ปกครองบางท่านที่จอดรถและปล่อยให้เครื่องยนต์ทำงานถึง 45 นาที เพื่อให้เครื่องปรับอากาศทำงาน ในขณะที่รถบุรุษลาน การทำเช่นนี้ทำให้เกิดมลพิษทางอากาศในวิทยาเขตของเรา และในบางวันท่านสามารถได้กลิ่นควันน้ำมันจากบริเวณลานจอดรถไปถึงห้องโถงของอาคารศูนย์ศิลปะการแสดงฯเลยทีเดียวนั้น ผมจึงขอความกรุณาให้ทุกท่านปิดเครื่องยนต์เมื่อจอดรถในวิทยาลัยฯ เพื่อให้แน่ใจว่าเราจะยังคงมีสภาพแวดล้อมที่ดีต่อสุขภาพสำหรับนักเรียนของเรา

การแจ้งให้ทาง โรงเรียนทราบ เกี่ยวกับแผนการลาหยุดของบุรุษลานท่าน

ในช่วงระหว่างเทอมท่านอาจมีความจำเป็นในการ วางแผนการลาหยุด ให้กับบุตรหลานท่าน (ไม่ใช่การลาหยุดที่ไม่อาจวางแผนล่วงหน้าได้ เช่น การเจ็บป่วย) เช่น การนัดหมายกับทันตแพทย์หรือแพทย์ การติดต่อกับสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเพื่อขอทำวีซ่า ความจำเป็นในเรื่อง ครอบครัว เป็นต้น

สำหรับนักเรียนไปกลับ ที่มีแผนการลาหยุด ท่านจะต้องขออนุมัติจากหัวหน้าฝ่ายประถมศึกษา หรือ หัวหน้าฝ่าย

มัธยมศึกษาที่เกี่ยวข้อง ส่วนผมในฐานะของครูใหญ่ จะเป็นผู้อนุมัติแผนการลาหยุดของนักเรียนประจำ (ซึ่งจะถูกส่งผ่าน

มาทาง มิสตริวี่ หัวหน้าหอพัก)

เพื่อให้กระบวนการง่ายขึ้นและชัดเจน ทางโรงเรียนได้จัดทำ email address ใหม่ ข้างท้ายนี้ โดยระบบใหม่นี้จะเริ่มใช้ ตั้งแต่วันที่ 7 มกราคม 2019 เป็นต้นไป

-ถ้าบุตรหลานของท่านเรียนอยู่ที่วิทยาเขตรามคำแหง - กรุณาส่งอีเมลเพื่อแจ้งแผนการลาหยุดไปที่ :

eyabsence@bromsgrove.ac.th

-ถ้าบุตรหลานของท่านเป็นนักเรียนไปกลับ ชั้นประถมศึกษา - กรุณาส่งอีเมลเพื่อแจ้งแผนการลาหยุดไปที่:

primaryabsence@bromsgrove.ac.th

-ถ้าบุตรหลานของท่านเป็นนักเรียนไปกลับชั้นมัธยมศึกษา - กรุณาส่งอีเมลเพื่อแจ้งแผนการลาหยุดไปที่ :

secondaryabsence@bromsgrove.ac.th

-ถ้าบุตรหลานของท่านเป็นนักเรียนประจำ ไม่ว่าจะเรียนชั้นประถมศึกษาหรือมัธยมศึกษา - กรุณาส่งอีเมลเพื่อแจ้งแผน

การลาหยุด หรือ ขออนุญาตให้บุตรหลานออกจากหอพัก ไปที่: boardingabsence@bromsgrove.ac.th

สำหรับการลาหยุดที่ ไม่ได้วางแผนล่วงหน้า เช่น การลาป่วย กรุณาส่งอีเมล ไปที่:

-ถ้าบุตรหลานของท่านเรียนอยู่ที่วิทยาเขตรามคำแหง กรุณาส่งอีเมลแจ้งคุณครูประจำชั้น และ อีเมลหรือโทร.

แจ้งคุณโบว์ ผู้ประสานงานฯ ที่ ksinipa@bromsgrove.ac.th

-ถ้าบุตรหลานของท่านเรียนอยู่ที่วิทยาเขต วินด์เซอร์ ปาร์ค กรุณาอีเมลแจ้งคุณครูประจำชั้น และ อีเมลหรือโทร.แจ้ง

คุณแอน ผู้ประสานงานฯ สำนักงาน SIC ที่ pjennifer@bromsgrove.ac.th

ปฏิทินการศึกษา สำหรับปี 2019/20

โปรดดูปฏิทินการศึกษา สำหรับปี 2019/20 ที่แนบมาสำหรับปีการศึกษาถัดไป ซึ่งได้ระบุวันที่ต่างๆ ของทั้งสามภาคเรียนและวันหยุดสำคัญต่าง ๆ ตลอดทั้งปี

ท้ายสุดนี้ ผมขอให้ทุกท่านและครอบครัวมีความสุขที่ขอดีเยี่ยมในเทศกาลวันหยุดคริสต์มาสนี้ครับ

สำหรับผู้ที่เดินทางไปต่างจังหวัดหรือต่างประเทศผมหวังว่าท่านจะเดินทางด้วยความปลอดภัย และหวังว่าจะได้พบกับ ทุกท่านในวันเปิดเทอมภาคเรียนที่ 2 ในวันอังคารที่ 8 มกราคม 2019 ผมขอเรียนให้ท่านทราบว่าวันจันทร์ที่ 7 มกราคม 2019 เป็นวันฝึกอบรมพนักงานและโรงเรียนปิดทำการในวันนี้

ขอแสดงความนับถือ



ดร. แดน มัวร์

ครูใหญ่ & ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร